



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ โทร. 1026

ที่ พิเศษ/2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนิฟาน ประจำปี 2560

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกอาจารย์/บุคลากร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในนามมหาวิทยาลัย ในการรับทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนิฟาน ประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ กรุณาส่งรายละเอียดการขอสมัครรับทุนที่ครบถ้วน กลับมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยและนำส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดการกรอกข้อมูล www.icc.kmutnb.ac.th → เลือกหัวข้อ News&Scholarship → เลือกหัวข้อ ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนิฟาน ประจำปี 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ โทร.1026 (คุณเพ็ญพิชชา) ขอขอบพระคุณยิ่ง

Periyathar W. Davie

(นางเพ็ญพิชชา พลชาติ เดวิส)

นักวิเทศสัมพันธ์

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0507(4)/ค 365



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

13 มีนาคม 2560

เรื่อง ทูลรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนานเป็นเวลา 4 ปี และสำหรับการศึกษาระดับภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่ผู้รับทุนจำเป็นต้องพัฒนาระดับภาษาจีนเริ่มศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

- โปรดพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาหรืออาจารย์ในสังกัดสถาบันของท่านที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนและสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน
- โปรดให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ระเบียบและข้อแนะนำในการสมัครทุนฯ ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) และลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.csc.edu.cn/laihua> หรือ www.campuschina.org
- โปรดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร จำนวน 3 ชุด (ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ให้สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ นายยุทธการ สุขสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5399

/ทั้งนี้ หาก...

ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครขอรับทุนมากกว่าจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรจากฝ่ายเงิน การจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครจะพิจารณาผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ก่อนผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา และใช้ระยะเวลาและประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาไทยและเพิ่มพูนศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยยูนิานานจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนและแจ้งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบในเดือนกรกฎาคม เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานแจ้งผู้ได้รับทุนและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนิานาน ประจำปีการศึกษา 2560 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา